

ly hoang

THÁNH CA TIN MỪNG - CHÚA NHẬT 30TN-A: TIN MỪNG MATTHEU 22, 34-40

Kính chúc Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý Anh Chị và Gia Đình cuộc sống vui vẻ - bình an. HXLy.

"Ngọt ngào phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa cả ngàn đời, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngọt ngào. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn thứ nhất, là: ngọt ngào phải yêu ngọt ngào thân cận như chính mình."

Nhiệm vụ ngọt ngào và tận tâm ngọt ngào giống như điều răn của Chúa và giống như yêu ngọt ngào là hai giống như khác biệt, nhưng với hai điều tận tâm khác nhau: điều răn của Chúa quy về Thiên Chúa và điều răn yêu ngọt ngào quy về con ngọt ngào.

Thực ra, hai giống như này cùng điều quy về một mục đích: đó là yêu mến Thiên Chúa đang hiện diện nơi những người chung quanh, hay nói khác đi, yêu tận tâm ngọt ngào phải chung quanh là phải ngọt ngào Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác nhận hai giống như này không khác biệt nhau khi Ngài nói: "điều răn thứ nhất là ngọt ngào phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa cả ngàn đời, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngọt ngào. Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn thứ nhất là ngọt ngào phải yêu ngọt ngào thân cận như chính mình" (Mt 22, 39).

Qua đoạn ngôn ngữ "cuộc phán xét cuối cùng", Chúa Giêsu dùng hoá giống như yêu ngọt ngào và giống như điều răn của Chúa: những người ai cho những người đói khát uống và những người đói khát ăn thì Chúa Giêsu nói là họ cho Ngài ăn; những người ai cho những người rách rưới hay mình trần mặc vài tấm áo thì Chúa Giêsu tuyên bố là họ đã cho Ngài mặc; những người giúp đỡ những người nghèo khổ, lang thang không nhà có chỗ trú qua đêm thì Chúa Giêsu giống như họ đã cho Ngài trú ngụ... (Mt 25, 35-36) và những người đó được Chúa Giêsu khen ngợi là "những người đẹp lòng Cha Ta chúc phúc" và được Chúa Giêsu mời "đến bữa tiệc cưới của Vua Quốc đã dọn sẵn cho họ để thưởng thức tiệc cưới" (Mt 25, 34).

Chúa Giêsu cũng long trọng khuyên những người khi giống như họ làm bất cứ điều gì cho những người anh em chung quanh là làm cho chính Ngài. (Mt 25,40)

Thực nên, hai giống như này không khác biệt nhau, vì thực thi giống như yêu ngọt ngào (giống như điều răn thứ hai) cũng là hoàn thành giống như điều răn của Chúa (giống như điều răn thứ nhất). Với thì tuy được kể là hai, nhưng hai giống như này cũng quy về một mục đích: tuy hai mà một.

Trong thư gửi tín hữu Rô-ma, thánh Phao-lô tái khẳng định điều này: "Ai yêu tận tâm ngọt ngào (điều răn thứ hai) thì đã chu toàn Luật" (tức là đã giống như thực hiện tất cả các điều răn, kể cả điều răn thứ nhất là mến Chúa) (Rm 13, 8).

Ngờ i ta vờ n nói phờ i mờ n Chúa và yêu ngờ i, phờ i có thiên đờ o và nhân đờ o, nhờ ng bình thờ ng ngờ i ta vờ n coi đó là nhờ ng nhiờ m vờ xa rờ i nhau, không liên hờ gì vờ i nhau. Ngờ i ta có thờ mờ n Chúa trong nhà thờ và không thờ ng ngờ i ở ngoài xã hờ i. Hờ c thờ ng ngờ i ở ngoài xã hờ i nhờ ng lờ i không mờ n Chúa ở trong nhà thờ. Hờ n nờ a, ngờ i ta coi viờ c thờ ng ngờ i chờ là thờ yờ u sánh vờ i viờ c mờ n Chúa. Đờ i vờ i Chúa Giêsu thì khác. Phờ i mờ n Chúa cũng nhờ yêu ngờ i. Ở u tiên là mờ n Chúa, nhờ ng đờ ng thờ i cũng phờ i yêu ngờ i. Hay nhờ thánh Gioan đã viờ t: Không thờ có lòng mờ n Chúa, Đờ ng vô hình, nờ u không thờ ng ngờ i. Đây chính là sờ đờ p mà Tin Mờ ng hôm nay muờ n loan báo. Chúa mờ i gờ i chúng ta hãy yêu mờ n Chúa trên hờ t mờ i sờ. Đờ ng thờ i Ngài cũng đòi buờ c chúng ta phờ i yêu mờ n tha nhân nhờ chính mình. Chính Thờ y Chí Thánh Giêsu đã làm gờ ng cho chúng ta. Chính Ngài khi bờ treo trên thờ p tờ giá đã giờ i thiờ u cho nhân thờ mờ t tình yêu tình rờng đờ n nờ i "dám chờ t cho ngờ i mình yêu".

Chính tình yêu đó sờ giúp chúng ta vờ t thờ ng nhờ ng tham lam bờ t chính, nhờ ng thối hờ i ngờ i hờ i đờ i đờ tìm tờ lờ i riêng cho bờ n thân, ta biờ t sờ ng quờ ng đờ i đờ mua lờ y hờ nh phúc Nờ c Trờ i. Có thờ đờ ng loờ i, vờ n mờ u toan làm hờ i chúng ta, nhờ ng vì Chúa chúng ta nhờ n nhờ c và nhờ n nờ i vờ i nhau trong yêu thờ ng và tha thờ.

Chúng ta dờ dàng nói yêu mờ n Thiên Chúa và tha nhân, nhờ ng nhờ thánh Gioan nói rờ ng, làm sao có thờ yêu mờ n Thiên Chúa mà không yêu mờ n nhờ ng ngờ i anh em mà chúng ta thờ y. đó luôn là thờ c tờ cờ a con ngờ i, chúng ta kính nghiêm Thiên Chúa ngang qua tình yêu nhân loờ i. Đó là hai đờ u gờ n kờ t chờ t chờ và thâm sâu. chúng ta cùng khờ n khoờ n nài xin Thiên Chúa hờ ng ân đờ sờ ng hai giờ i rờn trờ ng đờ i này hờ u nên chờ ng nhân cho nhân loờ i vờ giờ i rờn cờ a Thiên Chúa cho mờ t thờ giờ i công bờ ng, hòa bình và hòa giờ i cho ngờ i nghèo khờ.

Chúng ta cùng cờ u xin ờ n Chúa Thánh Thờ n soi đờ n chúng ta chiêm ngờ m Lờ i Chúa: "Lờ y Chúa, xin giúp chúng con biờ t làm mờ i sờ bờ i vì tình yêu. Chính Chúa Giêsu đờ lờ i cho chúng con sờ đờ p Tin Mờ ng cờ a Chúa Nhờ t tuờ n này xoay quanh ngờ i nghèo khờ, bé nhờ, hờn mờ n.... Xin ban cho chúng con trái tim tờ do thoát khờ i mờ i ngờ u tờ ng thờ gian, thoát khờ i sờ nờ ng nờ cám đờ thờ giờ i đờ phờ ng thờ Thiên Chúa, là Thiên Chúa thờ t và duy nhờ t nhờ m phờ c vờ anh chờ em đờ ng loờ i vờ i tình thờ n xờ thân nhờ chính Chúa Giêsu đã sờ ng giờ a chúng con. Đó là giờ i luờ t sờ ng duy nhờ t mà Chúa chúng con muờ n đờ n thân. Chúng con cờ u xin nhờ Đờ c Kitô Chúa chúng con." Amen

**" Hail, star of the sea,
Nurturing Mother of God,
And ever Virgin
Happy gate of Heaven."**
